
Stjórnarfundur 3 april. 2019 

Valur , Sigurjón, Elín og Hermann mættu en Ingibjörg var hluta tíma í gegnum síma 

Fundur hófst kl 20:00  

Fundað á kaffistofu skólann 

Fundir slitið kl:  22:00 

 

1. Rætt um fund sem Ingibjörg fór á með skólanefnd þar sem tekið var fyrir erindi foreldrafélagsins 
um frístundarheimili. Þar var rætt um úrbætur sem hefur verið gerðar á starfseminni til að bæta 
aðbúnað og starfshætti.  

2. Rætt var tímasenting á föndurdegi fyrir næstu jól þar sem seinasta föndur hitti á starfsdagsheldi 
í skólanum og þar af leiðandi var lítil mæting vegna fjarveru margra. 

3.  Rætt um erinið sem Eyjólfur Örn Jónsson hélt fyrir krakka og foreldra um tækjanotkun í skóla. 

  


